

ที่ NV 2567/11

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567

เรื่อง แจ้งการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้มีแผนการลงทุนจัดตั้ง บริษัท เหม่ยฮ่อง โฮลดีนึ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทย่อย”) ด้วยทุนจดทะเบียนรวมไม่เกิน 2 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (ราคาพาร์) 100 บาท โดยมีเงื่อนไขข้อตกลง ดังนี้

ชื่อบริษัท บริษัท เหม่ยฮ่อง โฮลดีนึ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ทำรายการ คาดว่าธุรกรรมจะแล้วเสร็จภายในกรกฎาคม 2567

ประเภทธุรกิจ บริษัท เหม่ยฮ่อง โฮลดีนึ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) กับ Funnel Health Industry Platform มาเก๊า ประเทศจีน ซึ่งถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งในความร่วมมือข้ามพรมแดนและนวัตกรรมในด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารร่วมกับการแพทย์แผนจีนสำหรับประเทศไทยและมาเก๊า รวมถึงมีแผนที่จะขยายไปอีกหลายประเทศทั่วโลก

Funnel Health Industry Platform ก่อตั้งเมื่อปี 2551 ตั้งอยู่ที่ Grand Lisboa Resort มาเก๊า โดยทาง FUNNEL นั้นได้ดำเนินธุรกิจหลักในการขายปลีกยาจีนและตะวันตก อาหาร อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ โสม สมุนไพรและรังนกจากทั่วทุกมุมโลก โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าระดับพรีเมียม ตั้งแต่เปิดตัว ก็ได้รับคำชมอย่างกว้างขวาง มีฐานลูกค้าทั้งในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ฮองกง และมาเก๊า FUNNEL มีการบริการที่ครอบคลุมและโดดเด่นมาก เช่น การบริการจัดรถรับส่งฟรี บริการรถรับส่งสำหรับสมาชิกระดับพรีเมียม บริการปรึกษาสุขภาพออนไลน์ บริการจองโรงแรม ตัวเรือและจองเที่ยวบินต่างๆ

บริษัท เหม่ยฮ่อง โฮลดีนึ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงจะนำรูปแบบธุรกิจของ FUNNEL มาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเข้า ส่งออกและขายส่ง ผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริม สมุนไพร สารสกัด และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพต่างๆ รวมถึงการบริการต่างๆระดับพรีเมียมด้วย

มูลค่าการลงทุน 2,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)	8,800	44.00
MR. HUI WA HIM HEUSEN	7,800	39.00
MR. WU SHI DE	2,000	10.00
นายจุลลิน อนุภูมิ	1,400	7.00
รวม	20,000	100.00

กรรมการ บริษัทฯ มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารับตำแหน่งกรรมการจำนวน 2 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน

วัตถุประสงค์ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเข้า ส่งออกและขายส่ง ผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริม สมุนไพร สารสกัด และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพต่างๆ รวมถึงการบริการต่างๆระดับพรีเมียมด้วย

แหล่งที่มาของเงินลงทุน เงินทุนหมุนเวียน

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันและขนาดของรายการไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 แต่เป็นกรณีที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธนา แต่ปางทอง)

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน